



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กยศ. ขานรับฟื้นกรอ. ขอแค่รัฐหนุนงบฯ ให้พอ

ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว. ศึกษาธิการ มีนโยบายฟื้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กลับมาใช้ใหม่นั้น ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตนได้เชิญ รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาหารือและดูข้อมูลกองทุน กรอ. และ กยศ. เพื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อ รมว. ศึกษาธิการภายในสัปดาห์นี้

ซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลการกู้ยืม กรอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ที่เป็นปีแรกของการนำ กรอ. มาใช้ พบว่าในภาคเรียนที่ 1/2549 มีผู้กู้ จำนวน 315,186 คน ใช้งบ 4,268 ล้านบาท ภาคเรียนที่ 2/2549 มีผู้กู้ 256,557 คน ใช้งบ 3,383 ล้านบาท จากนั้นปีการศึกษา 2550 ได้ยุบ กรอ. แต่ยังมีนักศึกษาที่กู้กรอ. อยู่ โดยภาคเรียนที่ 1/2550 มีผู้กู้ 51,500 คน ใช้งบ 787.5 ล้านบาท ส่วนภาคเรียนที่ 2/2550 กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า หากจะให้นำกรอ. กลับมาใช้ใหม่ก็สามารถทำได้ และเท่าที่คุยกับ กยศ. พบว่ามีเงินเหลือที่จะนำมาดำเนินการได้ จำนวน 4,333 ล้านบาท สามารถรองรับนิสิตนักศึกษาได้ประมาณ 3 แสนคน แต่ตนจะเสนอ รมว. ศึกษาธิการด้วยว่า ถ้าจะให้เร่งดำเนินการอาจจะฉุกฉลิวเกินไป จึงควรให้เวลาในการเตรียมความพร้อมด้วย

รศ.นพ.ธาดา กล่าวว่า ถ้าจะนำ กรอ. กลับมาใช้อีกครั้งคาดว่าจะไม่มีปัญหา และขณะนี้ กยศ. เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่การกู้ยืม กรอ. นั้น ตนอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบฯ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้กู้ เพราะต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาเหตุที่ต้องยุติ กรอ. ก็เนื่องจากไม่มีงบประมาณแผ่นดินมารองรับ

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.นเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า กยศ. สามารถดูแลคนยากจนให้ได้ก็จริง ๆ และสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วน กรอ. ถึงให้กู้ทุกคน แต่ก็ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องนำกรอ. กลับมาใช้จริง ๆ ตนอยากให้กู้ได้ครอบคลุมเหมือน กยศ. แต่ กรอ. จะมีปัญหาหนี้ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลต้องดูว่าจะทำอย่างไร

รศ.ดร.นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการ บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวว่า กรอ. และ กยศ. ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเรียน แต่จะใช้ระบบใดต้องคิดให้รอบคอบและหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ

อาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อดีข้อเสียของแต่ละกองทุนก่อนตัดสินใจ.

